

สำเนา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสอบ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น

บัดนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรน้ำ ลำดับที่ ๒๑๕ - ๒๒๙ จำนวน ๑๕ ราย มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบแข่งขัน ได้ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๖๑๒๐๑๐๐๑	๒๐๐๐๐๐๐๓๘๔	๒๑๙	ว่าที่ ร.ต.หญิงคณิตร์ธร วรรณิมาพันธ์
๒	๖๑๒๐๑๐๐๒	๒๐๐๐๐๐๐๒๕๕	๒๒๖	นายอัครเดช ไชยวงศ์
๓	๖๑๒๐๑๐๐๓	๒๐๐๐๐๐๐๓๗๒	๒๒๕	นายพรเทพ รุ่งแจ้ง
๔	๖๑๒๐๑๐๐๔	๒๐๐๐๐๐๐๓๔๒	๒๒๗	นางสาวชนิษฐา เฉลิมผา

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

กำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา rayงานตัว ๑๐.๑๕ น. เวลาสอบสัมภาษณ์ ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเอช เอ สเลด (H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินที่กำหนดข้างต้น หากไม่เข้ารับการประเมินตามกำหนดการดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะถือว่าท่านสละสิทธิไม่ขอรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(ค) ระเบียบ...

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ และให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้
 ๒. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
 ๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่าย และลายมือชื่อของผู้ถือบัตร และหลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินทางไปรษณีย์ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์) ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน อาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
 ๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ โดยเคร่งครัด
 ๕. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
 ๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่
- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงนาม) **ปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์**

(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศศิชนธ์ เสือชำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักบริหารงานกลาง